



دفتر مقام معظم رهبری
www.rajshahr.ir

ประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติเตร์กเมนิสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 4 /Jun/ 2023

พลฯ กุรบานอะลี บุรดี มุฮัมมะโดฟ ประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติเตร์กเมนิสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า อิหร่านและเตร์กเมนิสถาน เป็นบ้านที่เมืองนอกร่วมกันและมีความวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งท่านยังได้เน้นย้ำว่า “ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมเหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการขยายความสัมพันธ์ในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพลังงานและการคมนาคม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของบรรดานักวิชาการหลายร้อยคนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในบริเวณลุ่มแม่น้ำอติร์กและญัยฮูนในสองประเทศ และนอกจากนี้ ยังมีหลุมฝังศพของมัคตุมกุลี ฆะรอซี นักกวีที่มีชื่อเสียงของชาวเตร์กเมนิสถานในอิหร่าน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ประเด็นทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ควรที่จะมองข้าม”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวชื่นชมในความสนใจอันพิเศษของประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติของเตร์กเมนิสถานต่อประเด็นทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนการให้ความสำคัญสำหรับการขยายศูนย์วัฒนธรรมและมัสยิด โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ในประเด็นทางการค้า ถือว่า มีศักยภาพสำหรับความร่วมมืออย่างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคส่วนของการคมนาคมและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในภาคส่วนเหล่านี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติของเตร์กเมนิสถานสำหรับการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและนักชำนาญการชาวอิหร่านเพื่อสร้างทางหลวง จากใกล้พรมแดนอิหร่านและเตร์กเมนิสถาน จนถึงทะเลสาปแคสเปียน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “กระทรวงคมนาคมอิหร่าน มีศักยภาพในการก่อสร้างทางหลวง ขณะเดียวกัน เรายังมีสถานภาพที่สำคัญในการขนส่งทางบกและทางรถไฟในเศรษฐกิจโลก เรานั้นมุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางขนส่งสายเหนือ-ใต้ให้แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อเตร์กเมนิสถานกับประเทศต่างๆโดยรอบใกล้เคียงกันยังทะเลโอมาน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การขยายความสัมพันธ์ระหว่างกัน จะได้รับผลประโยชน์กับทั้งสองประเทศ และด้วยการเปิดเผยในความปรารถนาดีต่ออนาคตของความสัมพันธ์ โดยท่านได้เน้นย้ำว่า “ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอิสลามกับเตร์กเมนิสถานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการยกระดับสถานะภาพของทั้งสองประเทศในโลกที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”

ในการพบปะกันครั้งนี้ อยาตุลลอฮ์ ออมูลี ลาริจานี ประธานสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ เข้าร่วมอยู่ด้วย โดย พลฯ กุรบานกุลี บุรดี มุฮัมมะโดฟ ประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติของเตร์กเมนิสถาน ได้แสดงความปลื้มปิติในการพบปะกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม พร้อมทั้งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เดินทางเยือนอิหร่านในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตน ก็เยือนอิหร่านด้วยเช่นกัน และได้ใช้ประโยชน์จากทัศนนะและคำชี้แนะของท่านผู้นำสูงสุดอย่างมากที่สุด ทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่สำคัญเกิดขึ้นจากคำชี้แนะเหล่านี้และในการพบปะกันครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังจะใช้ประโยชน์จากคำชี้แนะเหล่านี้สำหรับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในเตร์กเมนิสถาน”